

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG TRỊ**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **1677**/UBND-TM
V/v Bố trí nguồn vốn để cho
vay ưu đãi khắc phục thiệt hại
dịch Covid - 19

Quảng Trị, ngày **17** tháng 4 năm 2020

Kính gửi: Sở Tài chính



Ngày 16/4/2020, Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh có Tờ trình số 345/TTr-NHCS V/v chuyển nguồn vốn ngân sách tỉnh để cho vay ưu đãi kịp thời duy trì, phục hồi sản xuất khắc phục thiệt hại do dịch Covid-19 đối với hộ nghèo và hộ chính sách (Sao gửi kèm), UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan nghiên cứu đề xuất UBND tỉnh././

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh;
- Lưu: VT, TM

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH *ng*
PHÓ CHỦ TỊCH**



Hà Sỹ Đồng

Số: 345/TTr-NHCS

Quảng Trị, ngày 16 tháng 4 năm 2020

V/v chuyển nguồn vốn Ngân sách tỉnh để cho
vay ưu đãi kịp thời duy trì, phục hồi sản xuất,
khắc phục thiệt hại do dịch bệnh Covid-19
đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh.

Năm 2020, là năm cuối cùng thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, với chủ đề của tỉnh trong năm 2020 là “Hành động quyết liệt, về đích toàn diện, tạo đà bứt phá”, để hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 và cả giai đoạn 2016-2020. Ngay từ đầu năm 2020, tiếp tục phát huy những kết quả đạt được trong năm 2019, Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Quảng Trị đã triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp, cách làm sáng tạo, đổi mới, hiệu quả nhằm huy động tổng hợp các nguồn lực tài chính trong và ngoài ngân sách để tạo nguồn cho vay, đáp ứng nhu cầu vay vốn của hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác. Tổng dư nợ cho vay ưu đãi trên địa bàn đạt trên 2.700 tỷ đồng, với hơn 68 nghìn hộ vay vốn thông qua 17 chương trình cho vay phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn.

Tuy nhiên, trong những tháng đầu năm 2020, tình hình dịch tả lợn Châu Phi, dịch cúm gia cầm, đặc biệt là dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19 bùng phát và diễn biến phức tạp gây nhiều tác động đến mọi mặt của đời sống xã hội, trong đó, có ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động sản xuất, việc làm và thu nhập của hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn.

Thực hiện chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Quảng Trị; Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Quảng Trị đã chủ động phối hợp với chính quyền địa phương và các tổ chức chính trị xã hội các cấp tiến hành rà soát, nắm bắt tình hình hộ vay vốn tín dụng chính sách bị ảnh hưởng do dịch bệnh và triển khai đồng bộ các giải pháp phù hợp nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho khách hàng như: cơ cấu lại thời hạn trả nợ, giãn nợ, gia hạn nợ và xem xét cho vay bổ sung đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác để khôi phục sản xuất kinh doanh...

Năm 2016, trước ảnh hưởng của Formosa, UBND tỉnh đã kịp thời chuyển nguồn vốn ngân sách tỉnh qua Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh để thực hiện cho vay đối với người dân tại các xã vùng ven biển bị ảnh hưởng hiện tượng hải sản chết bất thường trên địa bàn tỉnh để khôi phục sản xuất kinh doanh với số tiền 3,7 tỷ đồng. Nguồn vốn đã phát huy hiệu quả, kịp thời làm chỗ dựa và giúp bà con mạnh dạn chuyển đổi ngành nghề sản xuất kinh doanh có hiệu quả.

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 và thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại hội nghị trực tuyến toàn quốc Chính phủ với các địa phương ngày 10/4/2020, trong đó yêu cầu về duy trì năng lực sản xuất kinh doanh những sản phẩm thiết yếu, quan tâm hỗ trợ các đối tượng dễ tổn thương trong xã hội, Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh kính trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, bổ sung nguồn vốn ngân sách tỉnh qua Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Quảng Trị để cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn giúp người dân nhanh chóng phục hồi sản xuất, khắc phục thiệt hại do dịch bệnh Covid-19, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, tạo việc làm và đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn. Số tiền đề nghị bổ sung vốn: 10 tỷ đồng (*Bằng chữ: Mười tỷ đồng*).

Kính đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh quan tâm xem xét phê chuẩn./

Nơi nhận:

- Như trên;
- Sở Tài Chính;
- Lưu: VT, KHNV.



GIÁM ĐỐC

Nguyễn Đức Đồng